
sþ. 212. Fyrirspurn [187. mál]
til félagsmálaráðherra um erlent starfsfólk hérlendis.

Frá Guðrúnu Agnarsdóttur og Málmfríði Sigurðardóttur.

1. Veit félagsmálaráðherra til þess að settar hafi verið á stofn hérlendis sérstakar
ráðningarstofur eða að einhver aðili hafi tekið að sér að auglýsa eftir erlendu starfsfólki
til vinnu hér á landi? Í hvaða löndum hefur helst verið auglýst?

2. Hafa slíkir aðilar fengið vilyrði hjá félagsmálaráðherra fyrir veitingu atvinnuleyfa fyrir
erlent starfsfólk?

3. Hve margir erlendir menn hafa komið til starfa á Íslandi á árinu 1987, skipt eftir
mánuðum?


